

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	เดลินิวส์	50462146
Date :	5 ต.ค. 2550	No :
	Page : 1, 11	

กฤษฎีกาพิจารณา พร.บ.สัญชาติฉลุย เชื่อกันวาระสนข.

เติมความหวัง “เด็กไร้สัญชาติ”
หลังกฤษฎีกาพิจารณากลับกรอง
“พ.ร.บ.สัญชาติฯ” ♦ *อ่านต่อหน้า 11*

พ.ร.บ.สัญชาติ *ต่อจากหน้า 1*

ผ่านฉลุย “มีชัย” เชื่อกันวาระพิจารณาของ สนข.
11 ต.ค.แน่นอน และใช้คณะกรรมการชุด
เดียวกันเพื่อความต่อเนื่องรวดเร็ว ด้าน มฟล.
ทุ่ม 70 ล้านบาท ยกเลิกการศึกษาทั้งเด็กไทย
และไร้สัญชาติ

ปัญหาของเด็กไร้สัญชาติเริ่มเห็นแสง
สว่างที่ปลายอุโมงค์ ภายหลังจาก “เดลินิวส์” เกาะ
ติดการแก้ไขปัญหามานานนับเดือน เมื่อวันที่ 4
ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้าของร่างพระ
ราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.... ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้เริ่มพิจารณากลับกรองไปเมื่อวันที่
27 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้
พิจารณากลับกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันนี้และ
คาดว่าร่าง พ.ร.บ. สัญชาติฯ จะออกจากสำนัก
งานฯ ไม่เกินวันที่ 5 ต.ค. และในวันเดียวกันได้
เริ่มพิจารณากลับกรองร่างพระราชบัญญัติทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.... เป็นรอบแรก คาดว่าคงใช้เวลา
ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับดังกล่าวไม่เกิน
2 ครั้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

นางเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานคณะ
กรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทาง
แก้ไขการไร้สถานะและสิทธิบุคคลในประเทศไทย สนข. เปิดเผยว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

การทะเบียนราษฎร พ.ศ.... ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ชุดที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น
ประธานฯ คงจะใช้เวลาไม่นาน เพราะนายมีชัย
ได้กล่าวไว้กับคนว่าร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับนี้จะ
ทันเข้าประชุม สนข. ไม่เกินวันที่ 11 ต.ค. นี้
แน่นอน และเพื่อความต่อเนื่องและความรวดเร็ว
จะตั้งคณะกรรมการชุดเดียวกันในการ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ทั้ง 2 ฉบับนี้ควบคู่กันไป
“ในส่วนของเด็ก-เยาวชนไร้สัญชาตินั้น หากมี
ปัญหา สามารถเขียนเรื่องราวของตนเองส่งมาที่
กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์สภาได้เพื่อให้
คณะกรรมการที่เชี่ยวชาญดำเนินการแก้ไข
ปัญหาต่อไป”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.... และร่างพระ
ราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.... ในที่
ประชุม สนข. นั้นจะพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 4
ร่างควบคู่กันไปด้วย คือ ร่างกฎหมายที่เสนอโดยกระ
ทรวงมหาดไทย 2 ฉบับ และร่างกฎหมายที่ยก
ร่างโดยที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษา
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิ
บุคคลในประเทศไทย สนข. อีก 2 ฉบับ

ด้าน รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการ
บดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียง
ราย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาชนบทกับสำนักงานคณะกรรมการการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) มีจุดประ
สงค์เพื่อยกระดับทางการศึกษาให้แก่ครู เด็ก
และชาวบ้านในชนบทที่อยู่ห่างไกลเพื่อให้ทุกคน
ได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอน มีข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ทางการศึกษา สาธารณสุข ข้าราชการ
ทางราชการที่เป็นประโยชน์ โดยใช้โรงเรียน
นำร่องในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) 21 โรงเรียน “โครงการนี้ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 70 ล้านบาท มีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มที่
เข้าถึงการบริการทางการศึกษาของรัฐได้ยาก ซึ่ง
โรงเรียนของ สพฐ. นั้นมีทั้งเด็กที่มีสัญชาติไทย

และไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเมื่อเข้าโครงการก็จะได้
รับประโยชน์ตรงนั้นเต็มที่ เพราะการศึกษาไม่ได้
แบ่งแยกคน เป็นโครงการได้ประโยชน์ทุกฝ่าย

มีการประเมินโครงการทุก ๆ 6 เดือน หากเรา
ไม่พัฒนาคนกลุ่มนี้ต่อไปจะกลายเป็นคนที่รัฐ
ต้องเยียวยาอีกมหาศาล.